

ด่วนมาก

ที่ ศธ ๕๑๐๓.๒/ 253



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรี
เลขที่ 20727
วันที่ 25 เม.ย. 2561
เวลา
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

กระทรวงศึกษาธิการ

กทม. ๑๐๓๐๐

๗๑ เมษายน ๒๕๕๗

เรื่อง การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง คุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยในปี พ.ศ.๒๕๕๗ จะมีผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่ใบอนุญาตหมดอายุ
จำนวนประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ กว่าราย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและรองรับการดำเนินการต่ออายุ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดังกล่าว สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจึงได้พัฒนาระบบสารสนเทศการ
ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยใช้โปรแกรมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (KSP RENEW)
เพื่อให้ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตยื่นคำขอผ่านสถานศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษา ทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะช่วย
ให้การต่ออายุใบอนุญาตสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ส่งผลให้ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตาม
กำหนดเวลา ไม่กระทบต่อการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ถูกต้องตามกฎหมาย สำหรับคุณสมบัติ
ของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ยังคงเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา
เรื่อง คุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ เช่นเดิม

การยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาผ่านสถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด
โดยการ Upload ข้อมูลด้วยโปรแกรม KSP RENEW ซึ่งสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมและข้อมูลการดำเนินงาน
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโดยใช้โปรแกรม KSP RENEW ได้ที่เว็บไซต์ www.ksp.or.th **เมนู การต่อ
อายุใบอนุญาตฯ ผ่านสถานศึกษา/หน่วยงานทางการศึกษา** แล้ว นอกจากนี้ยังสามารถยื่นด้วยตนเอง ณ
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตที่ได้รับใบอนุญาตสะดวกในการใช้บริการ หรือยื่น ณ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ดังนั้น เพื่อสิทธิและประโยชน์ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์
จากท่านได้โปรดประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดให้ทราบทั่วกันด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษาได้ทราบในการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโดยใช้
โปรแกรม KSP RENEW เพื่อดำเนินการเป็นไปตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๕๗
ที่กำหนดให้ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตหมดอายุไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อย
แปดสิบวัน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย

/จึงเรียนมา ...